



THƯ NGỎ

(V/V: Triển khai Chương trình Tiếng Anh Tích hợp tại các trường Tiểu học công lập trên địa bàn Tp. HCM)

Tp. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2021

Thực hiện Quyết định số 5695/QĐ – UBND ngày 20/11/2014 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học & Tiếng Anh tích hợp Khung chương trình Quốc gia Anh và Việt Nam” tại các trường công lập trên địa bàn TP.HCM trên cơ sở đồng thuận và tự nguyện của phụ huynh học sinh, Sở GD & ĐT TP.HCM đã triển khai chương trình vào giảng dạy trong nhà trường từ học kỳ II năm học 2014 - 2015.

Năm học 2021 – 2022, Sở GD & ĐT TP.HCM tiếp tục triển khai giảng dạy Chương trình Tiếng Anh Tích hợp tại các trường Tiểu học, THCS và THPT.

Các ưu điểm nổi bật của Chương trình Tiếng Anh Tích hợp:

1. Tích hợp một cách khoa học giữa hai hệ thống giáo dục, đảm bảo mục tiêu đầu ra của cả hai chương trình.

Học sinh được học đầy đủ tất cả các môn học của chương trình Việt Nam theo quy định của Bộ GD&ĐT. Bên cạnh đó, học sinh sẽ được học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh theo đúng khung chương trình chuẩn Anh Quốc và giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Chương trình bổ sung các kiến thức và kỹ năng cần thiết để học sinh đạt chuẩn đầu ra của cả hai chương trình.

2. Học sinh vừa hoàn thành chương trình Việt Nam vừa đạt được bằng cấp chuẩn quốc tế.

Học sinh Chương trình Tiếng Anh Tích hợp được đánh giá theo các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT. Cuối cấp học, học sinh kiểm tra, thi bằng tiếng Việt để chứng nhận tốt nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra học sinh có thể thi lấy chứng chỉ Quốc tế Pearson Edexcel của hội đồng khảo thí lớn nhất Anh quốc Edexcel (thuộc tập đoàn Pearson) vào cuối cấp học.

Bên cạnh đó, học sinh có thể lựa chọn đăng ký dự thi kiểm tra tiếng Anh theo các chuẩn quốc tế thông dụng như PTE (Pearson Test of English)

Trong quá trình học, điểm thi của các môn Tích hợp cũng được tính vào hệ thống điểm chính thức của chương trình Việt Nam.

3. Chương trình đảm bảo tính liên thông giữa các cấp học.

Chương trình tiếng Anh Tích hợp đảm bảo tính liên thông giữa các cấp học. Học sinh học Chương trình Tiếng Anh Tích hợp Tiểu học sẽ được phân tuyến liên thông ở cấp THCS theo kế hoạch tuyển sinh của quận huyện khi kết thúc cấp học.

4. Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.

Việc giảng dạy Chương trình Tiếng Anh Tích hợp phần nội dung khung chương trình Anh sẽ do giáo viên nước ngoài đảm trách, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ về nội dung với giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài củng cố kiến thức một cách khoa học. Nội dung chương trình Việt Nam sẽ do giáo viên Việt Nam giảng dạy.

Thời lượng học: 8 tiết/ 1 tuần với giáo viên nước ngoài (3 môn Toán, Tiếng Anh và Khoa học - Khung chương trình Anh)

Học phí: 10,800,000 VNĐ/ đợt. Thu 3 đợt/ 1 năm học, thời gian học thực hiện theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND TPHCM ban hành, bao gồm hình thức học trên lớp và trực tuyến (nếu bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh). Các ngày lễ được nghỉ theo đúng quy định của Nhà nước.

Học phí chưa gồm chi phí sách giáo khoa.

Việc tuyển sinh dựa trên nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện.

Trân trọng!